

แบบสรุปผลการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม

ทีมที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visit.4

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานนโยบาย กระทรวง ฯ	กระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ	หมู่ 2 ตำบลบางหลวง	กระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 30 ราย	#NAME?		
	ประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจ รับรองมาตรฐาน GAP กลุ่มนาแปลง ใหญ่ข้าวตำบลน้ำเต้า	หมู่ 2 ตำบลน้ำเต้า	ประชุมชี้แจงการดำเนินมนาแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 30 ราย	เกษตรกรขาดความพร้อมในการเข้ารับการ ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP	ชี้แจงอธิบายขั้นตอนการตรวจรับรอง มาตรฐาน ให้เกษตรกรเข้าใจ	ควรมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องอยู่เป็นประจำ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจรับรอง
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	หมู่ 3 ตำบลวัดยม	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการ กำจัดโรคและแมลง	ควรมีการใช้นกลไกของสงข.ในพื้นที่ในการแก้ปัญหา การระบาดของโรคและแมลง
	Young Smart Farmer	หมู่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตรของ Young Smart Farmer	ราคาผลผลิตตกต่ำ	ควรมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน	ควรมีการวางแผนการปลูก และปลูกพืชแบบผสมผสาน
งานภารกิจกรมฯ	กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดแจ้ง	หมู่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์	การประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร	ยุวเกษตรกรยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง	ชี้แจงบทบาทคณะกรรมการ และฝึกการ ประชุม	ควรมีการวางแผนจัดประชุมทุกเดือน อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อฝึกยุวเกษตรกรและติดตามการดำเนิน กิจกรรม
	เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตร	ตำบลบางหลวงโคต	ชี้แจงมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร	ยังไม่มีระบบรับรองในการซื้อขายจำหน่ายสาร 3 ชนิดให้แก่เกษตรกร	ชี้แจงมาตรการการปฏิบัติในช่วง 180 วันก่อน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ในการเปลี่ยนเป็น วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 เป็น ชนิดที่ 4 ห้ามมี ในครอบครอง	ควรมีการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
	เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนการปลูกมะ ล่อนบางบาล	หมู่ 2 ตำบลบ้านคลัง	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการ กำจัดโรคและแมลง	ควรมีการใช้นกลไกของสงข.ในพื้นที่ในการแก้ปัญหา การระบาดของโรคและแมลง
	เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้าน	หมู่ 3 ตำบลบางชะนี	เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน	การดำเนินกิจกรรมกลุ่มไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก สมาชิกกลุ่มติดภารกิจส่วนตัว	วางแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มี ความต่อเนื่อง และทุกคนสามารถมาร่วมกันทำ ได้	ควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กลุ่มให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีการวางแผนการประชุมอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเสริมสร้างรายได้ฯ	หมู่ 6 ตำบลพระขาว	ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มฯ	สมาชิกยังขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์	ให้สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น		

แบบสรุปผลการเยี่ยมชมเยียนตามระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม

ทีมที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visit.4

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานปกติ	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าว ช่วงฤดูแล้ง	ตำบลบ้านกุ่ม	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าว ช่วงฤดูแล้ง ชาวนาปี ซึ่งเป็นข้าวขึ้นน้ำไวแสง จำนวน 1,200 ไร่ ในพื้นที่ทุ่งบางกุ่ม	น้ำไม่เพียงพอ ปัญหาภัยแล้ง อาจทำให้มี ผลกระทบต่อผลผลิต		แจ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มหาราช ให้ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด
	โครงการอาหารกลางวันใน พระราชดำริฯ	โรงเรียนวัดจุฬามณี ตำบล บ้านกลุ่ม	ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในพระราชดำริฯ ของกลุ่มยูวเกษตรกร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้ยูวเกษตรกรผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ในการ กำจัดโรคและแมลง	ควรมีวางแผนและผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันโรคและ แมลงอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวฤดู นาปรัง 2562/63	ตำบลน้ำเต้า	ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าวนาปรัง 2562/63	น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา ฤดูนาปรัง ปี 2562/63	ใช้เครื่องสูบน้ำ และมีการปลูกพืชหลากหลาย ปี 2562/63 มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย	ควรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ให้สามารถดำเนิน กิจกรรมเกษตร สร้างอาชีพให้เกิดรายได้แก่เกษตรกร

(นางศิริ ตรีมรรค)

เกษตรอำเภอวังน้อย รักษาราชการแทน

เกษตรอำเภอบางบาล